

(สำเนา)

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2/2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายทวิช สุวรรณทำมี	ประธานสภาฯ	ทวิช สุวรรณทำมี	
2	นายธนาบุตร สุขแสง	สมาชิก สท.เขต 1	ธนาบุตร สุขแสง	
3	นายศรีจันทร์ ความชอบ	สมาชิก สท.เขต 1	ศรีจันทร์ ความชอบ	
4	นายจักรภัทร ประสพสงค์	สมาชิก สท.เขต 1	จักรภัทร ประสพสงค์	
5	นางอภิญญา ช่างจัด	สมาชิก สท.เขต 1	อภิญญา ช่างจัด	
6	นางสุพรรณ ประสานแก้ว	สมาชิก สท.เขต 1	สุพรรณ ประสานแก้ว	
7	นายเสกสรรค์ หลวงเป็ง	รองประธานสภาฯ	เสกสรรค์ หลวงเป็ง	
8	นางสมศรี มงคลคลี	สมาชิก สท.เขต 2	สมศรี มงคลคลี	
9	สืบเอกสมควร บุญยะศิลป์	สมาชิก สท.เขต 2	สมควร บุญยะศิลป์	
10	นางจิรัชญา จีรัง	สมาชิก สท.เขต 2	จิรัชญา จีรัง	
11	นางสุชัยญา อินทรีย์	สมาชิก สท.เขต 2	สุชัยญา อินทรีย์	
12	นายธีราวัฒน์ กันทะเขียว	สมาชิก สท.เขต 2	ธีราวัฒน์ กันทะเขียว	

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางลวรรณ ธารุ่งเรืองเดช	นายกเทศมนตรีฯ	ลวรรณ ธารุ่งเรืองเดช	
2	นายพร คำป็น	รองนายกเทศมนตรีฯ	พร คำป็น	
3	นายจำรัส ใจแปง	รองนายกเทศมนตรีฯ	จำรัส ใจแปง	
4	นายวีระดล กาบกรณ	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	วีระดล กาบกรณ	
5	นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน	เลขานุการสภาฯ	จอมชัย ทิพย์กมลเสน	
6	นายกรินทร์ อโนราช	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรินทร์ อโนราช	
7	นายวรการ บุญทา	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	วรการ บุญทา	
8	นางนงเยาว์ เชื้อนแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	นงเยาว์ เชื้อนแก้ว	
9	นางเกษภา เสมอใจ	ผู้อำนวยการกองคลัง	เกษภา เสมอใจ	
10	นางสาวรวมพร ลือชัย	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	รวมพร ลือชัย	
11	นางสาวนันทนา มรกต	นิติกร	นันทนา มรกต	
12	นางสาวกชพร หลีกคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กชพร หลีกคำ	
13	นางรัชฎารักษ์ เนตรนันทชัย	นักจัดการงานทั่วไป	รัชฎารักษ์ เนตรนันทชัย	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

นายทวิช สุวรรณท่ามี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

-ด้วยเทศบาลตำบลยางฮอม มีข้อราชการจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลยางฮอม พิจารณาเรื่องการรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านยางฮอม หมู่ที่ 17 ตำบลยางฮอม เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการบูรณะปรับปรุงถนนสาย ชร.5018 แยกทางหลวงหมายเลข 1020-บ้านเนิน 878 (พญาพิภักดิ์) ของแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรในพื้นที่ตำบลยางฮอม เรื่องพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบาลได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จึงกำหนดให้มีการประชุมฯ ในวันนี้

-ในโอกาสนี้ขอแนะนำพนักงานใหม่ ของเทศบาลตำบลยางฮอม ดังนี้

- 1.นายวีระชัย พรหมโลกา ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- 2.นายสุรกรณภัสส์ คลาปูน ตำแหน่ง คนงาน
- 3.นายภีรภาส มูลพร้อม ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา
- 4.นางสาวสุภาภรณ์ ว่างสม ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา

-รับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบรับรองประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ก่อนมีการลงมติ

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอมครบองค์ประชุม

-มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

มติที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง/งดออกเสียง - เสียง)

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

นายทวิช สุวรรณท่ามี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระตุ่ถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ที่เสนอใหม่

นายทวิช สุวรรณท่ามี

5.1 เรื่อง การรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการถ่ายโอนภารกิจ

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางฮ่อม หมู่ที่ 17

ตำบลยางฮ่อม

ตามหนังสือโครงการชลประทานเชียงราย ที่ กข 0311.09/757 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เพื่อให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจฯ เป็นไปตามระเบียบ จึงขอเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการถ่ายโอนภารกิจฯในวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม -ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการชี้แจง

นายวรการ บุญทา

-กระผม นายวรการ บุญทา ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน ตามที่ โครงการชลประทานเชียงรายได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางฮ่อม พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นงานตามภารกิจที่ต้องดำเนินการถ่ายโอนตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ข้อ 6 (ข) โครงการถ่ายโอนการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ถ่ายโอนทรัพย์สินและอำนาจการบริหารจัดการ งานบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และระบบส่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะได้ร่วมบริหารการใช้ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วย ทั้งนี้โครงการชลประทานได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว และทางโครงการชลประทานเชียงรายจะดำเนินการเปลี่ยนประเภทการใช้ไฟฟ้าจากประเภทอุตสาหกรรมเป็นการสูบน้ำเพื่อการเกษตรและเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเทศบาลตำบลยางฮ่อม และทางโครงการชลประทานเชียงรายจะได้ดำเนินการทดสอบระบบน้ำ โดยจะแจ้งกำหนดการทดสอบมายังเทศบาลตำบลยางฮ่อม เพื่อร่วมตรวจสอบสถานที่ดำเนินการในวันที่จะทดสอบด้วย ก่อนที่จะดำเนินการถ่ายโอนภารกิจต่อไป สำหรับเครื่องสูบน้ำมีอัตราการสูบ 0.25 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที จึงขอนำเรียนในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมครั้งนี้ เพื่อทุกท่านทราบต่อไป

ที่ประชุม

-รับทราบข้อมูล ตามคำชี้แจงของนายวรการ บุญทา ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน จากกรมชลประทาน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

นายทวิช สุวรรณทำมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

5.2 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการบูรณะปรับปรุงถนนสาย ชร.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1020-บ้านเนิน 878 (พญาพิภักดิ์) ของแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายได้ เพื่อนำเอกสารไปประกอบการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยป่าแดง

ตามหนังสือแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายได้ ที่ คค 0703.12/3712 กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินโครงการบูรณะปรับปรุงถนนสาย ชร.5018 แยกทางหลวงหมายเลข 1020-บ้านเนิน 878 (พญาพิภักดิ์) ขอความอนุเคราะห์จากสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเอกสารรายงานการประชุมสภาไปประกอบการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม
มติที่ประชุม

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ก่อนมีการลงมติ
-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมครบองค์ประชุม

-มีมติเห็นชอบในการดำเนินโครงการบูรณะปรับปรุงถนนสาย ชร. 4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1020-บ้านเนิน 878 (พญาพิภักดิ์) ของแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายได้ เพื่อนำเอกสารไปประกอบการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยป่าแดง มติที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง /งดออกเสียง - เสียง

นายทวิช สุวรรณทำมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

5.3 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม เพื่ออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ตำบลยางฮ่อม ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ของโครงการชลประทานเชียงรายได้ เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตามหนังสือโครงการชลประทานเชียงรายได้ ที่ กช 0311.09/716 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน ไทย-ลาว ทางกองอำนวยการ โครงการพัฒนาเพิ่มความมั่นคงพื้นที่ ดอยยาว-ดอยผาหม่น-ดอยผาจิ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ซึ่งเป็นความต้องการเร่งด่วนของราษฎร โดยดำเนินการในปีงบประมาณ 2533 โครงการชลประทานเชียงรายได้ ขอความ

อนุเคราะห์จากสภาเทศบาลตำบลยางฮอม พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ไปประกอบการขอเข้าทำ ประโยชน์ในเขตป่าสงวนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ท่านใดมีความประสงค์จะ อภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ก่อนมีการลงมติ

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ครบองค์ประชุม

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ตำบลยางฮอม ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ อุดมโคก-บริโคก บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ของโครงการชลประทาน เชียงราย เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง /งดออกเสียง - เสียง

นายทวีช สุวรรณทำมี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

5.4 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรในพื้นที่ ตำบลยางฮอม เป็นจำนวนเงิน 497,900.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่น เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

-ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

“ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบ ห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้

(1)กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภา ท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด

(2)กรณีในปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงิน สะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมี ความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสม เฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับ อนุมัติจากสภาท้องถิ่น”

“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

นางเกษภา เสมอใจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นกรเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่ กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงิน สะสม ให้ค้ำถึงสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

-สำหรับรายละเอียดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลยางฮ่อม มีรายละเอียด ดังนี้

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ปัจจุบันหลังจากปิดบัญชีขั้นต้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 แล้ว มียอดเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 30,936,657.23 บาท

ซึ่งงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 จำนวนเงิน 81,000,000 บาท ร้อยละ 15 ของงบประมาณปีปัจจุบัน เป็นเงิน 12,150,000 บาท ดังนั้นเงินทุนสำรองเงินสะสมสามารถนำไปใช้ในส่วนของที่เกินได้ โดยใช้ วิธีการคำนวณ ดังนี้ $30,936,657.23 - 12,150,000 = 18,786,657.23$ ดังนั้น เงินทุนสำรองเงินสะสม ตามระเบียบฯ ข้อ 87 (2) เงินทุนสะสม เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ เป็นเงิน 18,786,657.23 บาท

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ท่านใดมีความประสงค์จะ อภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ก่อนมีการลงมติ -ตรวจสอบสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ครบองค์ประชุม

-มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรในพื้นที่ตำบลยางฮ่อม เป็นจำนวนเงิน 497,900.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) มติที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง /งดออกเสียง - เสียง)

5.5 เรื่อง พิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

อำเภอขุนตาล ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.8/ว 702 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เรื่อง การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่า ด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ ท้องถิ่น แจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

นายทวีข สุวรรณทำมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม
มติที่ประชุม

นายทวีข สุวรรณทำมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดทำระเบียบสภาท้องถิ่น
ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการโดยด่วน

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ท่านใดมีความประสงค์จะ
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ก่อนมีการลงมติ

นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

มติที่ประชุม

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม
ครบองค์ประชุม

-มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น
พ.ศ.2565

มติที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 12
เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง /งดออกเสียง - เสียง)

ระเบียบวาระที่ 6

นายทวิช สุวรรณท่ามี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

เรื่อง อื่นๆ

-ด้วยราษฎรบ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของ
ถนนสาย 1020 บริเวณห้วยปลาข้าง ที่มีเสียงดังรบกวนที่เกิดจาก
รถขนาดใหญ่วิ่งผ่าน เสียงจะดังมาก เนื่องจากถนนดังกล่าว
ได้เคยมีการซ่อมแซม ซึ่งรอยต่อของสะพานมีการขยับตัวทำให้เกิด
เกิดเสียง ทั้งนี้ ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเสียง ทางหมู่บ้านได้ทำ
หนังสือแจ้งขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไปยังแขวง
ทางหลวงอำเภอเชียงของไปแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานดังกล่าว เข้า
มาตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้แต่อย่างใด

กระผมนายทวิช สุวรรณท่ามี ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบล
ยางฮ่อม ซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณนี้ด้วย ได้รับกระทบและ
ได้รับแจ้งจากราษฎรละแวกใกล้เคียงมาโดยตลอด

จึงขอให้ที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบให้เทศบาลตำบลยางฮ่อม
ดำเนินการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์การติดตามเรื่องนี้ด้วย

-รับทราบ และเห็นด้วยตามที่เสนอ

ที่ประชุม

นางสาวกชพร หลีกคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ข้อ 39 กำหนด
ว่า “เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้ง
งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ
สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายใน
กำหนดสามสิบวันตามแบบ ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนด แล้วส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินดังกล่าวไปให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นทราบ” นั้น เทศบาลตำบลยางฮ่อม ได้จัดทำประกาศ
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม

2564 -30 กันยายน 2565) เพื่อให้ประชาชนทราบดังนี้ และขอสรุป
รายงานผลการปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่ได้แนบหนังสือเชิญไปแล้วนั้น

ที่ประชุม

นางสาวกชพร หลีกคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- รับทราบ

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.โครงการทั้งหมดจำนวน 177 โครงการจำนวน 42,324,160 บาท

2.ดำเนินการไปแล้ว 160 โครงการ จำนวน 35,274,552.14 บาท

3.ยังไม่ได้ดำเนินการ 17 โครงการ จำนวน 7,049,607.86 บาท

ตามรายละเอียดที่ได้แนบหนังสือเชิญไปแล้วนั้น

ที่ประชุม

นางสาวนันทนา มรกต

นิติกร

-รับทราบ

-ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังมีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศไทย
และทั่วโลก ซึ่งตำบลยางฮอมได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นกัน การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ของหน่วยงานจึงต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาด
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กอปรกับมีคำสั่งและประกาศของ
คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเชียงราย มีผลต่อการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลยางฮอมที่มีลักษณะเป็นการรวม
คนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ทำให้
ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมาย
ลดลง แต่เทศบาลตำบลยางฮอมได้ดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แก้ไข โอนเพิ่ม/ลด งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของ
ประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เทศบาลตำบลยางฮอม
ตามความเหมาะสม

ที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณท่ามี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

-รับทราบ

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม

เลิกประชุม

-เวลา 14.30 น.

จอมชัย ทิพย์กมลเสน

(นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮอม


ผู้บันทึกการประชุมสภา

หลักฐาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสมศรี มงคลคดี)

(ลงชื่อ) สิบเอก..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(สมควร บุญยะศิลป์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสุชัญญา อินทรีย์)

ขอรับรองว่ารายงานการประชุมฉบับนี้ ได้ผ่านการรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ


(นายทวิช สุวรรณทামী)

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

